



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับประจำวันพุธที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2552 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มศว.ตั้งสามโครงการเพื่อชุมชน ตั้งเป้าผลิตบัณฑิตคืนถิ่น แก้ปัญหาท้องถิ่น

ผศ.อำนาจ เย็นสบาย รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า มศว. ได้ทำความร่วมมือในนามของการบริการวิชาการ 3 โครงการ ดังนี้ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย แม่สอด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จังหวัดตาก เป็นการผลิตบัณฑิตคืนถิ่น ในสาขาการจัดการภูมิสารสนเทศ โครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้ "สมเด็จพระยา" โพธิวิทยาลัย มศว แม่แจ่ม เป็นการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตต้นแบบที่เน้นการเรียนการสอนโดยหลักคิดปรัชญาพอเพียง ซึ่งจะแตกต่างจากโรงเรียนสาธิตอื่นๆ ที่มีอยู่ และ โครงการความร่วมมือผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์เพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นการทำความร่วมมือกับจังหวัดสระแก้วเพื่อผลิตบัณฑิตคืนถิ่น ซึ่งที่ผ่านมาจากจังหวัดเห็นความก้าวหน้าในการจัดตั้งโพธิวิชชาลัย ณ จังหวัดสระแก้ว จึงเห็นว่าควรจะทำความร่วมมือกับมศวเพื่อผลิตบัณฑิตคืนถิ่นในสาขาพยาบาล ด้วยเป้าหมายต้องการแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลในจังหวัดและสร้างความยั่งยืนด้วยการดูแลรักษาสุขภาพผู้ป่วยอย่างยั่งยืน โดยรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าเรียนรุ่นละประมาณ 30 คน พร้อมทั้งให้ทุนการศึกษาผ่านทางจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบล โดย 3 โครงการนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รมช.ศึกษา ให้การสนับสนุน

"มศว ต้องการให้โครงการบริการวิชาการทั้งหมดที่เน้นการศึกษาเป็นโครงการนำร่องเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้จังหวัดอื่นต่อไป เพราะเราไม่สามารถดำเนินการในเรื่องเหล่านี้ได้ทุกจังหวัด มศว ต้องการแสดงให้เห็นโครงการความร่วมมือในลักษณะนำร่อง เพราะเราไม่สามารถจะให้ทุกจังหวัดมาดำเนินการอย่างจังหวัดสระแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดตากได้ หากแต่เราหวังว่าสถาบันการศึกษาที่อยู่ในจังหวัดต่างๆ จะเห็นต้นแบบที่มศวดำเนินการและเกิดแรงบันดาลใจอยากทำโครงการความร่วมมือกับทางจังหวัด หรือองค์การบริหารส่วนอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป